

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องการวิจัย	การวิเคราะห์คะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โคเวตา)	
ผู้วิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา นายธนสาร เมืองสุข	ที่ปรึกษา ผู้วิจัย
หน่วยงาน	สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ปีงบประมาณ	2558	

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบรับบุคคลเข้าศึกษาในเรื่องให้มหาวิทยาลัยมีระบบรับตรงร่วมกัน จากมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ดังนั้น นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบรับบุคคลเข้าศึกษาใหม่ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์คะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โคเวตา) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์คะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โคเวตา) ผู้วิจัยใช้ ระเบียบการ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554-2557 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฐานข้อมูลระบบงานสอบคัดเลือกโคเวตา วิธีการดำเนินการวิจัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณของคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โคเวตา) และจัดทำเอกสารงานวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ใช้คะแนนวิชาหลักจำนวน 5 วิชา คะแนนเต็ม 700 คะแนน และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ใช้คะแนนวิชาหลักจำนวน 5 วิชา คะแนนเต็ม 500 คะแนน โดยทั้งสองกลุ่มใช้วิชาสอบหลักเดียวกันจำนวน 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ และบางคณะใช้คะแนนสอบจากคณะจัดสอบเอง รวมทั้งคะแนนสอบจาก สทศ. มาร่วมพิจารณาคัดเลือกเข้าคณะด้วย ส่วนคะแนนผลการสอบ คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาหลักของผู้เข้าสอบทั้งหมด กลุ่มวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ สูงสุด คือปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 228.53 ต่ำสุด คือปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 85.57 กลุ่มภาษาต่างประเทศ สูงสุด คือปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 182.86 ต่ำสุด คือปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 170.66 ส่วนคะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลักของผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สูงสุด คือปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 294.75 ต่ำสุด คือปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 283.86 กลุ่มภาษาต่างประเทศ สูงสุด คือปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 256.06 ต่ำสุด คือปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 237.58 ด้านผู้มายืนยันเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สูงสุด คือปีการศึกษา 2556 เท่ากับ 75.67% ต่ำสุด คือปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 68.04% กลุ่มภาษาต่างประเทศ สูงสุด คือปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 82.53% ต่ำสุด คือปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 77.74% ด้านสาเหตุของการสละสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า สาเหตุหลักสูงสุด คือ คิดว่าคณะ หรือสาขาวิชาที่ชอบได้ ไม่นัด หรือไม่เหมาะสมกับตนเอง ด้านสาเหตุของการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอื่น พบว่า สาเหตุหลักสูงสุด คือ สาเหตุรักในสถาบันและวิชาชีพนั้น และสาเหตุสถาบันมีคณะ หรือสาขาวิชาที่ชอบ และถนัดมาก ด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจการสละสิทธิ์เข้าศึกษา พบว่า บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจสูงสุด คือ ตนเอง

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โคเวตา) สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากการได้รับการสนับสนุนจากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2558 และผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง ในการให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งการวิจัยครั้งนี้ สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อคณะและหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำไปศึกษาต่อไป

ผู้วิจัย

นายธนสาร เมืองสุข

ธันวาคม 2558